

การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ก.ค.ศ. แทนตำแหน่งที่ว่าง

นำเสนอเมื่อ : 24 ก.ค. 2558

การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง

[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด](#)

[คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครรับเลือกตั้ง](#)

ด่วนมาก

ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒๕๖๖



สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๑๐๐

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

อ้างถึง (๑) ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗

(๒) กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ ชุด

(๒) ปฏิทินการเลือกตั้งฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่อ้างถึง (๑) ได้ประกาศตั้ง นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เป็นกรรมการผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ต่อมา นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ได้พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงทำให้ตำแหน่ง
ว่างลงก่อนครบวาระ ต้องดำเนินการเลือกตั้งใหม่ ประกอบกับ มาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนดว่า ถ้ากรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาว่างลง ให้ดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน ตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหนังสือที่อ้างถึง (๒) ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มีหน้าที่ดำเนินการได้มาของกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง นั้น

/สำนักงาน...

- ๒ -

สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ใน ก.ค.ศ. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ พร้อมกำหนดปฏิทินการเลือกตั้งฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) และ (๒)

จึงเรียนมาเพื่อทราบโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๓๓ นพ/พช

(นางรัตนา ศรีเหรัญ)

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๓๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๐๕๓